



## คำสอนของพ่อ



“ช่วยกันคิด คือหันหน้าเข้าหากัน ไม่ใช่เผชิญหน้ากัน แก้ปัญหาเพราะว่าอันตรายมีอยู่ เวลาคนเราเกิดความบ้าเลียด ปฏิบัติการรุนแรงต่อกันแล้วมันลืมนิ้ว ลงท้ายไม่รู้ตีกันเพราะอะไร แล้วจะแก้ไขปัญหอะไร เพียงแต่ว่าต้องเอาชนะ แล้วก็ใครจะชนะ ไม่มีทางชนะ อันตรายทั้งนั้น มีแต่แพ้คือต่างคนต่างแพ้ แล้วที่แพ้ที่สุดคือประเทศชาติ ประชาชนจะเป็นประชาชนทั้งประเทศ ไม่ใช่ประชาชนเฉพาะในกรุงเทพมหานคร สมมติว่ากรุงเทพมหานครเสียหาย ประเทศก็เสียหายไปทั้งหมด แล้วจะมีประโยชน์อะไรที่จะทะเลาะกันตัวเองว่าชนะเวลาเย็นอยู่บนกองสิ่งปรักหักพัง”

กระแสพระราชดำรัสที่ทรงพระราชทานแก่ทั้งสองฝ่ายในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬปี ๒๕๓๔

...ในบ้านแม่เองนั้น มีทั้ง คนดีและคนไม่ดี  
ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคน เป็นคนดีได้ทั้งหมด  
การทำให้บ้านแม่เอง มีความปกติสุขเรียบร้อย  
สิ่งมีใช้ การทำให้ทุกคนเป็นคนดี  
หากแต่อยู่ที่การสั่งเอวคนดี ให้คนดี  
ได้ปกครองบ้านแม่เอง และควบคุมคนไม่ดี  
ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อน วนเวียนได้...  
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



ดูที่พ่อทำ...แล้วทำดีให้พ่อ



## ข่าวประชาสัมพันธ์



**ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักปลัด งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์**


# องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ กำหนดออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  
ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 (ช่วงบ่าย)

หมู่ที่	เวลา	สถานที่	หมายเหตุ ชุดที่ 1
1	13.00-14.00 น.	ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองแดง ม.1	กำหนดการอาจยืดหยุ่นได้ ตามความเหมาะสม
8	14.10-14.40 น.	ณ ศาลาวัด บ้านหนองแดง ม.8	
7	13.00-14.00 น.	ณ ห้องประชุมอบต.ช่องสามหมอ ม.7	
หมู่ที่	เวลา	สถานที่	หมายเหตุ ชุดที่ 2
3	13.00-13.30 น.	ณ ศาลากลางบ้าน บ้านหนองหว้า ม.3	กำหนดการอาจยืดหยุ่นได้ ตามความเหมาะสม
4	13.00-13.30 น.	ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองหญ้าขาว ม.4	
6	13.30-14.00 น.	ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านสายบัวแดง ม.6	
2	14.00-14.30 น.	ณ ศาลา SML บ้านโสกหาด ม.2	
5	1400-14.30 น.	ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านชนแดน ม.5	

📣 **จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ขอให้ท่าน เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อม รับด้วยตนเอง  
และของผู้รับมอบอำนาจให้รับแทน อย่าลืม!!!.....**



## ข่าวประชาสัมพันธ์

 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประกาศสภาอบต. เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖ อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๒ ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน จึงประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖



### ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

\*\*\*\*\*

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มีมติเมื่อครั้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เห็นชอบให้กำหนดเรียกประชุมสภาสามัญที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกำหนดเรียกสมัยประชุมสภาสามัญที่ ๔ ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จำนวน ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ นั้น

อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ข้อ ๒๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน จึงประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ นั้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงชื่อ) - อุดลย์ หงษ์ประเสริฐ -

( นายอุดลย์ หงษ์ประเสริฐ )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

๖



## อบต.ช่องสามหมอ ได้ประกาศ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประจำปีงบประมาณ พ.๒๕๕๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนี้  
เอกสารแนบท้ายประกาศ อบต.ช่องสามหมอ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน จำนวน ๑๕ กระทบงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๕๗ ลงวันที่...๑๐.... ตุลาคม ๒๕๕๖

\*\*\*\*\*

ที่	กระทบงานบริการ	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ของงาน	หมายเหตุ/ หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	๔ นาที/ราย	ส่วนการคลัง
๒	จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๔ นาที/ราย	ส่วนการคลัง
๓	จัดเก็บภาษีป้าย	๔ นาที/ราย	ส่วนการคลัง
๔	ขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร <u>กรณีทั่วไป</u> - ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ - ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต <u>กรณีขออนุญาตก่อสร้างตามแบบของทางราชการ</u> <u>*ขอใบอนุญาตรับรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/อาคาร</u>	๓๐ วัน/ราย  ๑๕ วัน/ราย ๑๕ วัน/ราย ๑๕ วัน/ราย ๑ วัน/ราย	ส่วนโยธา  *อบต.อยู่นอกเขตควบคุมอาคาร (ยังไม่มีกรปฏิบัติ) ออกได้เฉพาะใบรับรองขอ อนุญาตก่อสร้างเท่านั้น  (ปัจจุบันปฏิบัติอยู่)
๕	การบริการบำรุงรักษา/ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ และหอกระจายข่าว	๓ ชม./ราย	ส่วนโยธา
๖	สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค	๓ ชม./ราย	สำนักปลัด
๗	ช่วยเหลือสาธารณภัย	ในทันที	สำนักปลัด
๘	รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ - (กรณีเรื่องจำเป็นเร่งด่วน) - (กรณีเรื่องจำเป็นไม่เร่งด่วน)	๗ วัน ๑๐ วัน	สำนักปลัด
๙	การขออนุญาตขุดดินและถมดิน	๑ วัน/ราย	ส่วนโยธา/ส่วนการคลัง
๑๐	การขออนุญาตฆ่าสัตว์ (สุกร, โค, กระบือ)	๑๒ นาที/ราย	ส่วนการคลัง
๑๑	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (๑๓๐ ประเภท) - ขออนุญาตใหม่ - ต่อใบอนุญาต	๑๐ วัน/ราย ๕ วัน/ราย	สำนักปลัด/ส่วนการคลัง
๑๒	ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร)	๑๐ วัน/ราย	สำนักปลัด/ส่วนการคลัง (ยังไม่มีกรปฏิบัติ)
๑๓	การขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐	๑ ชม. /ราย	สำนักปลัด
๑๔	การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในสพด.ช่องสามหมอ	๑๐ นาที /ราย	ส่วนการศึกษา

หมายเหตุ : การกำหนดระยะเวลาข้างต้นเป็นการให้บริการตามปกติที่ผู้รับบริการยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง และไม่มีปัญหาข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงอื่นที่

เอกสารแนบท้ายประกาศ อบต.ช่องสามหมอ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ลงวันที่...๑๐.. ตุลาคม 2556

ที่	กระบวนงานบริการ	ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ของงาน	หมายเหตุ/ หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๕	<b>การบริการงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ดังนี้</b> ๑. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ ๒. การรับบริการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้ พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ (รายใหม่) ๓. การรับแจ้งและยื่นรับการมีชีวิตอยู่เพื่อขอรับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ ในปีงบประมาณต่อไป ๔. การรับบริการยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตาม ประเพณี (ส่งเรื่องต่อ สำนักงานพมจ.) ๕. การรับบริการยื่นแบบคำขอทำบัตรประจำตัวผู้พิการ (ส่งเรื่องต่อ สำนักงานพมจ.) - รายใหม่ - รายเก่า(ต่ออายุบัตร) ๖. การรับบริการยื่นแบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบภัยทางสังคม (ส่งเรื่องต่อ สำนักงานพมจ., ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๑๐ ) ๗. การบริการให้คำแนะนำในเรื่องสวัสดิการชุมชน เช่น การรับสมัครสมาชิก (เงินสงเคราะห์วันละบาท), การตรวจสอบบัญชี ฯลฯ ๘. การบริการให้คำแนะนำ/ปรึกษา/ข้อมูล แผนชุมชน งานสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมอาชีพ พัฒนาสตรี และงานสังคมสงเคราะห์	๓ นาที/ราย ๒๐ นาที/ราย ๑๐ นาที/ราย ๓-๕ วัน/ราย ๑ วัน/ราย ๑ วัน/ราย ๑ วัน/ราย ๑ ชม./ราย ๑ วัน/ราย	สำนักปลัด
๑๖	การขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ - ขออนุญาตใหม่ - ขอเปลี่ยนแปลงรายการ - ขอยกเลิก	๒ วัน/ราย ๑ วัน/ราย ๑ วัน/ราย	สำนักปลัด/ส่วนการคลัง
๑๗	การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (สถาน ประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง)	๓ วัน/ราย	สำนักปลัด/ส่วนการคลัง
๑๘	การขออนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	๓วัน/ราย	สำนักปลัด/ส่วนการคลัง
๑๙	การใช้บริการอินเทอร์เน็ต	๕ นาที/ราย	สำนักปลัด

หมายเหตุ : การกำหนดระยะเวลาข้างต้นเป็นการให้บริการตามปกติที่ผู้รับบริการยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง  
และไม่มีปัญหาข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงอื่นที่ต้องการตรวจสอบวินิจฉัยเพิ่มเติม

@ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ.๒๕๔๖ ได้กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน ประกอบกับมติ  
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เรื่อง ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน

## ภาพข่าวกิจกรรม



องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้ต้อนรับท่านนายอำเภอคอนสวรรค์ นายธีรชัย ลิ้มประสิทธิ์ศักดิ์ เป็นประธานในพิธี การประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอครั้งแรก ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยที่ ประชุมได้คัดเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ มีมติเป็น เอกฉันท์ดังนี้

๑. นายอดุลย์ หงส์ประเสริฐ ส.อบต. ม.๘ เป็น ประธานสภาฯ
๒. นายศิลาธรรม หงส์หิรัญ ส.อบต. ม.๒ เป็น รองประธานสภาฯ



## ภาพข่าวกิจกรรม



สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖

ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้แถลงนโยบาย ต่อสภาฯ และที่ประชุมได้มีมติในการคัดเลือกคณะกรรมการชุดต่างๆ ด้วย...

## เก็บสาระมาฝาก

### วิธีฟาดฟันกับความชรา



- ขบเคี้ยวอะโวคาโด**  
น้ำมันอะโวคาโด เมื่อรับประทานเข้าไปจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพกระดูกและปกป้องสุขภาพหัวใจ
- ดื่มชาเขียวร้อน**  
จากการทำการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารที่พบว่าพวกเขาร่างกายที่อ่อนแอว่าจริง
- ออกกำลังกาย**  
การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
- ร้องเพลง**  
การร้องเพลงสามารถช่วยปรับปรุงอารมณ์ และยังเป็นประโยชน์ในตัวเองอีกด้วย เพราะจะช่วยให้คุณมีความสุขและสุขภาพใจทำให้ปลอดภัย
- บิตตัวอีกครึ่ง**  
เชื่อว่าหัวใจจะช่วยให้บรรเทาความเครียดบริเวณหัวใจ และช่วยให้เลือดไหลเวียนที่ดี

### 6 สาเหตุที่ทำให้คุณหน้าแก่เกินวัย



- ตากแดดเป็นเวลานานๆ
- เครียด ทำหน้าขมขอนอารมณ์ขุ่นหน้าบ่อยๆ
- สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์
- นอนดึก นอนไม่เป็นเวลา
- แต่งหน้าจัด แต่งหน้าบ่อย
- ดื่มน้ำน้อย

คุณกำลังทำสิ่งเหล่านี้หรือไม่?

like.me  
facebook.com/Membr.Thailand

"...การที่จะช่วยชาติบ้านเมืองนั้นมีหลายทาง แต่ทางที่ดีที่สุดโดยแต่ละคนต่างทำ หน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน ทำให้กิจการต่างๆทุกด้านดำเนินไปด้วยดี เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับประเทศชาติ..."

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการ บริษัท สยามกลกาล จำกัด ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 28 ธันวาคม 2522

**ที่ปรึกษา :** นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน (นายกอบต.ช่องสามหมอ) และคณะผู้บริหารทุกท่าน  
**บรรณาธิการ :** นางรุ่งฤดี สุภักดี (ปลัดอบต.ช่องสามหมอ)  
**กองบรรณาธิการ :** พนักงาน เจ้าหน้าที่อบต.ช่องสามหมอ

สนใจข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ความคิดเห็น รับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามปัญหา ติดต่อได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๔๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๔๐๕-๒๕๐๘, ๐-๔๔๐๕-๒๕๔๕ หรือทางเว็บไซต์



**"พ่อ"**  
 ไม่เพียงแต่จะหมายถึงชายในฐานะผู้ให้กำเนิดแก่ลูก หรือเป็นคำที่ลูกเรียกผู้ให้กำเนิดตนเท่านั้น แต่คำ ๆ นี้ยังรวมถึงการระบอความรับผิดชอบที่ผู้ชายคนนั้นๆ จะพึงมีในฐานะหัวหน้าหรือผู้นำของครอบครัวอีกด้วย

วันพ่อแต่ละปีที่ผ่านมาไป คุณให้ความสำคัญกับท่านแค่ไหน อย่างมองข้ามความรู้สึกเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้และรีบหาการ์ดให้คุณพ่อหรือบอกรักท่าน **เอ็มไทย** อยากให้เพื่อนๆ รักคุณพ่อมากขึ้นทุกลมหายใจ

เป็นสองมือ อุ้มชู เลี้ยงดูลูก เป็นอ้อมกอด อบอุ่น คำจุมพาส

เป็นสายใย พันผูก คอยห่วงหา เป็นสายตา ห่วงใย ใคร่อาหาร

ยามเจ็บไข้ ฝ่าดูแล ด้วยชีวิต ยามเหน็ดเหนื่อยกำลังใจไม่สิ้นคลอน

ยามหลังมืด ท่านอบรม คอยบ่มสอน ยามใดใด บังอาหาร ไม่เปลี่ยนแปร

ด้วยความรัก ของพ่อ ที่ยิ่งใหญ่ ด้วยชีวิต เพื่อลูก .. ฝ่าดูแล

ด้วยหัวใจ สะอาดใส เป็นแน่แท้ ด้วยสองมือ ไม่ผันแปร เป็นอื่นใด



ำ www.mthai.com

**คติเตือนใจ :** กายนี้ท่านเปรียบดั่งท่อนไม้  
 ครั้นดับไปสมมติว่าเป็นผี  
 เครื่องเปื้อยเน่าสะสมถมปฐพี  
 เหมือนกันทั้งผู้ดีและเข็ญใจ  
 (เจ้าพระยาคลัง)

### ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด. ๒) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และชำระเงินภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
- ระยะเวลาการชำระภาษี มกราคม
- เมษายน ของทุกปี

### ภาษีบำรุงท้องที่

- ยื่นแบบ ภ.บ.ท. ๕ ทุกรอบระยะ ๔ ปี ที่ยื่นใหม่ภายในเดือนมกราคมของทุกปี การชำระภาษีบำรุงท้องที่ เจ้าพนักงานประเมินคำนวณไว้ใช้จนครบรอบระยะเวลา ๔ ปี
- ระยะเวลาการชำระภาษี มกราคม
- เมษายน ของทุกปี

“ เสียภาษีเต็มจำนวน ท่านมีส่วนช่วยพัฒนาท้องถิ่น ”

การเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้น ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 นับเป็นการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งแรกหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งประเทศรวม 500 คน แบ่งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 375 คน และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 125 คน โดยมีเจตนารมณ์ที่คำนึงถึงสิทธิและความเสมอภาคในการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใด พื้นที่ใด เขตใด ก็จะมีสิทธิที่เท่าเทียมกันในการไปใช้สิทธิเลือก ส.ส. จึงกำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนทุกเขตเลือกตั้ง เลือกส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อได้อย่างละหนึ่งหมายเลขอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศ

## หน้าที่ ของ ส.ส.

2.1 พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีเข้าไปบริหารประเทศ

2.2 พิจารณาออกกฎหมาย

2.3 ควบคุมและตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการตั้งกระทู้ถาม การเสนอญัตติ อภิปรายทั่วไป อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี เป็นรายบุคคลหรือคณะ

2.4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณแผ่นดินอย่างเป็นทางการเป็นธรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

2.5 เป็นปากเสียงของประชาชน นำปัญหาของประชาชนเสนอให้รัฐบาลแก้ไข

## ประกาศ

### **การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า**

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554

เวลา 08.00 - 15.00 น.

## ในเขตเลือกตั้ง

ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่คนมีสิทธิเลือกตั้ง

ยื่นคำขอลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น

ตั้งแต่วันที่ 13-17 มิถุนายน 2554

## นอกเขตจังหวัด

จังหวัดชัยภูมิ กำหนดเป็น

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ

ยื่นคำขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ต่อนายทะเบียนอำเภอ

ที่ตนเองทำงานอยู่หรืออาศัยอยู่

ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2554

# การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00 - 15.00 น.

## ในเขตเลือกตั้ง

ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านตามทะเบียนบ้าน ที่ต้องเดินทางออกนอกเขตไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ในวันเลือกตั้ง (3 กรกฎาคม 54) ก็สามารถไปแสดงตนเพื่อขอลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า ได้ ณ **ที่เลือกตั้งกลาง** ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่ง กกต.เขตเลือกตั้งกำหนด โดยต้องยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ณ สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2554 และไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ สถานที่ซึ่งกำหนดไว้

**เขตเลือกตั้งละ 1 แห่ง**



## นอกเขตจังหวัด

ผู้ที่ทำงาน หรืออาศัยอยู่คนละจังหวัดกับที่ผู้นั้นมีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตเลือกตั้ง (เพื่อย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่) ไม่ถึง 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลาง ของจังหวัดที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ได้ แต่ต้องยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2554 สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

ไว้แล้วโดยไม่ได้ขอเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนน ก็สามารถไปขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตามวันเวลาที่กำหนดได้เลย ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00 - 15.00 น. (จังหวัดชัยภูมิ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ) โดย เลือก ส.ส. ของเขตเลือกตั้ง ในจังหวัดที่ตนเอง มีชื่ออยู่

### เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด

1. คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ และมีเลขประจำตัวฯ 13 หลัก

\* **หมายเหตุ** สามารถยื่นรวมกันเป็นกลุ่มได้ โดยใช้คำแบบ ส.ส.42/ก หรือทำเป็นหนังสือที่มี ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง และจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อย กว่า 90 วัน



**ข่าว** สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ

เลขที่ ๑๓๕/๑ ถนนองค์การฯ สาย ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
งานการมีส่วนร่วม โทรศัพท์ ๐ - ๔๔๘๑ - ๑๓๒๔ โทรสาร ๐ - ๔๔๘๑ - ๖๑๘๓

### **การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจ.ชัยภูมิ**

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดชัยภูมิ ตามลำดับที่ 2 รูปแบบที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ อำเภอเมืองชัยภูมิ (ยกเว้นตำบลนาฝาย ตำบลห้วยต้อน ตำบลท่าหินโงม และตำบลซับสีทอง) เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ อำเภอหนองบัวแดง, อำเภอภักดีชุมพล, อำเภอเมืองชัยภูมิ (เฉพาะตำบลนาฝาย ตำบลห้วยต้อน และตำบลท่าหินโงม) และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ (เฉพาะตำบลหนองขา) เขตเลือกตั้งที่ 3 ได้แก่ อำเภอจัตุรัส, อำเภอเนินสง่า, อำเภอบ้านเขว้า และอำเภอซับใหญ่ (เฉพาะตำบลท่ากุ่ม และตำบลตะโกทอง) เขตเลือกตั้งที่ 4 ได้แก่ อำเภอป่าเหล็งเริงค์, อำเภอเทพสถิต, อำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอซับใหญ่ (เฉพาะตำบลซับใหญ่) เขตเลือกตั้งที่ 5 ได้แก่ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ (ยกเว้นตำบลหนองขา)

และอำเภอคอนสาร เขตเลือกตั้งที่ 6 ได้แก่ อำเภอภูเขียว และอำเภอบ้านแท่น (ยกเว้นตำบลหนองคู) และเขตเลือกตั้งที่ 7 ได้แก่ อำเภอแก้งคร้อ, อำเภอคอนสวรรค์, อำเภอเมืองชัยภูมิ (เฉพาะตำบลชัยสีทอง) และอำเภอบ้านแท่น (เฉพาะตำบลหนองคู)